

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๙๕๓



ถึง อำเภอยุวม อำเภอยาย อำเภอแม่สะเรียง และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แจ้งแนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ตามมติ ก.จ. ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งสายงานผู้บริหาร นั้น

ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเทศบาลตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ มีคำสั่งให้โอนและมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติผู้นั้น โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่มีเครื่องหมาย “*” ก่อนเสนอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ แจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหารายงานตัวในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ สำหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑ ต่อ ๒๒

กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อรายงานตัว
พร้อมทั้งส่งทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล วุฒิการศึกษา ให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

๐๙.๓๐ น.

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางถึงห้องประชุมผดุงม่วยต่อ
๑. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. รายงานข้อมูลการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาฯ และผู้สอบแข่งขันได้ฯ ให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปจำนวนดังนี้

ประเภท	สายงานผู้บริหาร (ราย)	ผู้สอบแข่งขันได้ (ราย)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๕	-
เทศบาล	๖	-
องค์การบริหารส่วนตำบล	-	๑
รวม	๑๑	๑

๓. ผู้ได้รับการแต่งตั้งสายงานบริหาร จำนวน ๑๑ ราย รายงานตัวเรียงตามลำดับ ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นางชัชฎาภักดิ์ เครือวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒	น.ส.ศิริพันธ์ จิตต์ประวงค์	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓	น.ส.มัลลิกา อินตะพันธ์	นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔	นางเนตรพิศ มมตะชบ	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	หัวหน้าฝ่ายนิติการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

/ที่ ๕ นายศรีสิทธิ์ ...

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๕	นายศรสิทธิ์ ตรียศ	นายช่างโยธา ทั่วไป ระดับอาวุโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล นักบริหารงานช่าง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖	น.ส.แจ่มจันทร์ เทียนสันต์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลอินทิล จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗	นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘	น.ส.ปาณิสรา วชิระโกะกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙	น.ส.ชัญชนิชา แหวนวงษ์	นักวิชาการเกษตร วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐	นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านแหวน จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑	นางอติกานต์ อัครจาคะ	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จังหวัดลำพูน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

/๔. ผู้สอบแข่งขันได้...

๔. ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑ ราย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
นางสาวฉันทิตา ช้างลี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อบต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมอบโอวาทและนโยบายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
๖. ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้สอบแข่งขันได้
เดินทางไปรายงานตัว ณ ต้นสังกัด
-